

Niềm đam mê bơi lội CỦA CHÀNG TRAI KHUYẾT TẬT BÊN BỜ KIẾN GIANG

NGUYỄN XUÂN

Hoàng Tấn Phú sinh ra và lớn lên bên bờ sông Kiến Giang, ở tổ dân phố 3 Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Ngay từ nhỏ, khi mới chỉ 6 tuổi, Phú đã biết bơi. Rồi những ngày tháng gắn bó trên sông nước đã giúp Phú tôi luyện thêm kỹ năng bơi lội cho mình. Những ngày đang ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Tấn Phú đã giành nhiều thành tích cao tại các giải bơi do nhà trường và địa phương tổ chức. Thế nhưng, một ngày định mệnh của năm 1996, khi đó 24 tuổi, trong lúc đi làm thuê, Phú không may bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến cái chân phải của anh bị dập nát xương ống. Sau khi chẩn đoán, chụp phim ở bệnh viện, các bác sĩ thống nhất đành phải tháo khớp chân đầu gối của Phú. Nằm trên giường bệnh, nước mắt anh chảy dài. Hai năm trời nằm trên giường, quần quanh trong nhà khiến anh Phú chán nản. Rất may, nhờ sự đảm đang, chịu thương chịu khó, chăm công nuôi con của chị Võ Thị Tuyết (vợ anh Phú), anh đã dần gượng dậy. Đêm vắt tay ngang trán, anh Phú tự dặn lòng: “Mình còn đôi mắt, còn đôi tay thì không để cho vợ con khổ được”. Sáng dậy, anh bắt đầu men theo bờ tường tập tễnh đi lại. Được bạn bè mách bảo, chị Tuyết đã dẫn anh vượt quãng đường xa hơn 200km đi làm ống chân giả gắn vào cái chân bị cụt. Những ngày đầu chưa quen, việc đi lại bằng chân giả của

anh Phú rất đau đớn và khó khăn. Nghe lời bác sĩ, anh chăm chỉ tập luyện sức khỏe và tìm thấy niềm vui từ công việc bán hàng quán của gia đình.

Nếu như năm 1996 gọi là định mệnh thì tới năm 2002 là bước ngoặt của Hoàng Tấn Phú. Nguyễn Văn Sơn - một người bạn của anh, lúc này đang là huấn luyện viên của Sở Thể dục Thể thao tỉnh về Lệ Thủy tìm kiếm vận động viên khuyết tật có năng khiếu thể thao để tham gia giải bơi toàn quốc. Sơn biết Phú là người có tài năng bơi lội nên đã động viên bạn tham gia. Lúc đầu, Phú cũng ái ngại nhưng sau đó anh đã nhận lời bởi niềm đam mê bơi lội từ nhỏ. “Nhận lời với bạn đã lo nhưng khi tập bơi trở lại càng cơ cực”,

anh Phú chia sẻ. Theo anh Phú cơ cực là bởi khi còn hai chân hai tay thì bơi bình thường. Nay đeo thêm chân giả vào để bơi thì bị chìm, bơi rất khó bởi không cân đối trọng lực. Trong một buổi tập bơi, anh Phú đành quay lên bờ nhờ vợ tháo hộ cái chân giả để bơi xem có được không. Vì cái chân phải đã bị cụt nên bơi cũng rất khó. Để bơi 1 chân, anh phải kiên trì tập luyện. Những ngày tháng đó, anh Phú giao công việc bán quán lại cho vợ để sáng sớm và chiều muộn có mặt trên sông Kiến Giang tập thăng bằng. Sau những buổi tập bơi 1 chân, cơ thể anh Phú mỗi rã rời nhưng với quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, anh lại kiên trì tập luyện...



VDV Hoàng Tấn Phú luôn giành thành tích cao tại các giải bơi lội người khuyết tật

Ảnh: N.X

Không làm thất vọng sự tin tưởng của bạn và mọi người trong gia đình, năm 2002, tại giải bơi lội giành cho người khuyết tật toàn quốc, Hoàng Tấn Phú đã giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng ở các nội dung 50m bơi bướm, bơi tự do, bơi tiếp sức. Những tấm huy chương là kết quả của quá trình dài kiên trì tập luyện thi đấu nỗ lực của Hoàng Tấn Phú. Và càng vinh dự hơn, anh được Ban huấn luyện đội tuyển bơi lội khuyết tật Việt Nam chọn tham gia thi đấu ở Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 (Para Games 2) được tổ chức tại Việt Nam. Anh Phú cho biết: “Lúc này niềm vui như nhân lên gấp bội đối với gia đình tôi. Những ngày thi đấu trên đường đua xanh tại Para Games 2, với sự động viên của gia đình, đồng đội và khán giả, tôi đã nỗ lực hết mình trên từng nội dung bơi”. Kết quả tại Para Games 2, VĐV bơi lội Hoàng Tấn Phú đã giành được 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng ở các nội dung bơi 100 mét tự do, 400 mét tự do, bơi ngửa và bơi tiếp sức.

Từ năm 2002 đến nay, cứ mỗi lần diễn ra giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, Hoàng Tấn Phú lại có mặt trong đội tuyển khuyết tật tỉnh Quảng Bình tham gia giải. Tính đến nay, VĐV Hoàng Tấn Phú đã giành được hơn 30 tấm huy chương các loại ở môn bơi lội. Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2017, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thể dục Thể thao cùng Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, Hoàng Tấn Phú đã giành được 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng ở các nội dung bơi bướm và 100 m bơi tự do. Không chỉ có tài năng bơi lội, Hoàng Tấn Phú còn có năng khiếu chạy điền kinh. Năm 2015, tại giải thể thao người khuyết tật tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, VĐV Hoàng Tấn Phú đã giành được tấm Huy chương Vàng ở môn điền kinh, nội dung chạy 200 mét. Để ghi nhận những thành tích của đoàn vận động viên khuyết tật tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài vừa có Quyết định tặng Bằng khen cho vận động viên Hoàng Tấn Phú vì đạt thành tích cao tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2017.

Bằng nghị lực và quyết tâm vượt lên chính mình, Hoàng Tấn Phú không chỉ giành nhiều thành tích cao trong thi đấu thể thao mà quan trọng nhất là anh tìm lại được niềm vui, sự đam mê của mình trong cuộc sống ■

N.X

QUẢNG TRẠCH...

(Tiếp theo trang 29)

nhà cửa. Để hạn chế thiệt hại đối với các thiết chế văn hóa thể thao, chúng tôi tới nhà văn hóa thôn để che đậy cẩn thận các thiết bị âm thanh, chằng néo nhà văn hóa... Mặc dù bị bão cuốn tốc một ít ngói của nhà văn hóa nhưng thiết bị âm thanh vẫn đảm bảo an toàn. Hiện tại vào các buổi chiều, thanh niên trong thôn Xuân Kiều đã đến chơi bóng chuyền tại nhà văn hóa để rèn luyện sức khỏe.

Công tác khắc phục các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở sau bão số 10 ở huyện Quảng Trạch vẫn đang được triển khai tích cực với sự chủ động của các cấp chính quyền, người dân và sự giúp đỡ của các lực lượng bộ đội, biên phòng, công an nên nhiều thiết chế văn hóa, thể thao đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, với những thiệt hại nặng nề sau bão, nhiều địa phương ở huyện Quảng Trạch đang gặp khó khăn về kinh phí vì vậy công tác khắc phục các thiết chế văn hóa, thể thao còn gặp nhiều khó khăn. Theo như lời ông Nguyễn Trần Sơn, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Trạch thì trước mắt, ngoài sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, một trong những giải pháp hiệu quả là tiếp tục vận động người dân cùng chung tay quyên góp, ủng hộ để mua sắm lại hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao bị hư hỏng để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn ■

X.T